

Số: /SYT-NVY
V/v tăng cường XN sàng lọc, dự
phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 trong
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2021



Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình hình bệnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Trên địa bàn huyện Nông Cống đã xuất hiện một số ca bệnh trong cộng đồng, đặc biệt có trường hợp không xác định được nguồn lây và yếu tố dịch tễ. Đã có trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống nhưng chưa được xét nghiệm phát hiện kịp thời. Để phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đến khám tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm SARS-CoV-2 cho công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện (gọi tắt là nhân viên y tế), người bệnh và cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) khẩn trương siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020, Công văn số 667/SYT-NVY ngày 20/3/2020 của Sở Y tế; tiếp tục rà soát, củng cố thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020; phổ biến đến tất cả các cán bộ chuyên môn khoa phòng, đặc biệt bộ phận khám bệnh, phân luồng, sàng lọc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn chẩn đoán, điều trị mới nhất của bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021.

2. Tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ và thực hiện xét nghiệm Test nhanh (hoặc xét nghiệm RT-PCR nếu cần thiết) đối với tất cả các trường hợp nghi ngờ theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 bao gồm (1): Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác; (2): Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào VÀ có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ¹ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng HOẶC tiếp xúc gần² với trường hợp bệnh nghi ngờ

¹ Theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế

² Theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế

hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng. Yêu cầu khai báo y tế, khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám đối với các phòng khám (công và tư), nhà thuốc và cung cấp thông tin ngay cho cơ quan quản lý để kịp thời theo dõi các trường hợp nghi ngờ, khuyến khích chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh với các trường hợp này. Trong trường hợp Test nhanh Dương tính, người bệnh cần được cách ly ngay tại khu cách ly của bệnh viện đồng thời thông báo tới Trung tâm Y tế trên địa bàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

3. Xét nghiệm sàng lọc cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế theo chỉ đạo tại Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bố trí khu vực khám, sàng lọc và cách ly tạm thời đúng yêu cầu để cách ly tạm thời toàn bộ người bệnh, người nhà người bệnh trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Trường hợp người bệnh cần cấp cứu, phẫu thuật khi chưa có kết quả xét nghiệm sàng lọc thì áp dụng như với đối tượng người nghi nhiễm SARS-CoV-2 cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

4. Đánh giá, tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 đối với tất cả nhân viên y tế và các quy định về phòng, kiểm soát lây nhiễm theo hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Duy trì đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống COVID-19 (theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020), khắc phục ngay các tồn tại; qua kiểm tra trên hệ thống trực tuyến của Bộ Y tế, nhiều phòng khám tư nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phòng khám an toàn COVID-19 theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020; Sở Y tế đề nghị phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng khám tư nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đánh giá phòng khám an toàn COVID-19 theo Công văn số 158/SYT-NVY ngày 13/01/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19; Sở Y tế sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn và xem xét xử lý các cơ sở không chấp hành quy định.

5. Tổ chức các khu vực, ca làm việc hợp lý, hoạt động độc lập, giảm thiểu tối đa NVYT tiếp xúc trực tiếp với nhau trong ca làm việc và giữa các ca với nhau. Hạn chế tối đa việc di chuyển của nhân viên y tế giữa các khoa, phòng. Áp dụng hình thức họp, giao ban trực tuyến, làm việc trực tuyến phù hợp với khối hành chính.

6. Yêu cầu nhân viên y tế: (i) trong quá trình làm việc cũng như trong sinh hoạt tại cộng đồng luôn ý thức được “Bệnh viện là thành trì cuối cùng” trong phòng chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân, thân nhân, đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng; (ii) khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, tiếp xúc với người nghi nhiễm, đi từ vùng dịch về hoặc các dấu hiệu nguy cơ khác liên hệ khám ngay theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Y tế khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến bệnh dịch theo quy định, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị, thành phố (để ph/h);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY_{PhướcHN} (02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hòa